

Động viên chồng con lên đường chiến đấu

Đến thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sa, tổ 6, phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình, chúng tôi được mẹ kể về những kỷ niệm thời chiến nhiều vất vả, hy sinh nhưng rất đỗi tự hào. Năm nay mẹ Sa đã 90 tuổi nhưng còn khá nhanh nhẹn, minh mẫn. Mẹ kể, chồng mẹ tham gia chiến đấu chống Pháp và hy sinh. Năm 1972, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt, mẹ động viên người con trai cả của mình là Phạm Công Ấn lên đường nhập ngũ, chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Dù biết chiến tranh gian khổ, khốc liệt nhưng mẹ vẫn động viên con yên tâm lên đường nhập ngũ. Anh ra đi được vài tháng, mẹ Sa chưa một lần nhận được thư con thì tháng 6/1972 nhận được tin anh hy sinh. Nỗi đau như đứt từng khúc ruột nhưng mẹ vẫn mạnh mẽ lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế.

Cũng giống như mẹ Nguyễn Thị Sa, mỗi khi nhắc đến người chồng, con trai và người thân đã hy sinh vì Tổ quốc, mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Xuyên, thôn Lũ Phong, xã Tây Phong (Tiền Hải) lại nước mắt tuôn trào. Mẹ kể, năm 1966, chồng mẹ là ông Lê Văn Thiệu xung phong nhập ngũ, chiến

Hậu phương vững chắc góp phần đánh thắng giặc Mỹ

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, ở hậu phương, bao người vợ, người mẹ âm thầm hy sinh tuổi xuân, động viên chồng con lên đường chiến đấu. Khi đất nước thống nhất, nhiều người vợ, người mẹ khóc thầm lặng lẽ vì người ra đi không trở về. Sự hy sinh to lớn của họ đã góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.



Bà Nguyễn Thị Gái, thôn Thuận An, xã Việt Thuận (Vũ Thư) bên di ảnh người chồng hy sinh cách đây 50 năm.

đấu tại chiến trường Quảng Trị. Là người vợ ai cũng muốn cùng chồng chăm sóc các con thơ dại nhưng

đất nước có chiến tranh, người vợ trẻ vẫn động viên chồng yên tâm ra trận, mọi việc ở nhà sẽ thay chồng

chủ tất, vẹn toàn. Hai năm sau, mẹ nhận được tin chồng hy sinh, để lại cho mẹ nỗi đau cùng sự vất vả

chèo chống một mình nuôi 5 con nhỏ. Tiếp bước anh trai, năm 1971, em trai ông Thiệu cũng xung phong ra trận. Nhưng sự nghiệp ngã của chiến tranh, năm 1972 em chồng mẹ Xuyên cũng hy sinh. Nỗi đau mất mát chưa nguôi, 20 năm sau, người con trai thứ ba của mẹ Xuyên cũng anh dũng hy sinh trong khi chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Cho chúng tôi xem kỹ vật của chúng liệt sĩ là những tấm huân chương, huy chương, giấy khen hay những danh hiệu cao quý... ẩn trong nỗi đau của mẹ là niềm tự hào về chồng, con và người thân trong gia đình.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thái Bình có hàng vạn người vợ, người mẹ sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân vì Tổ quốc, họ sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ, thiếu thốn, thiết tha để người ra đi yên tâm làm nhiệm vụ. Giai đoạn 1959 - 1975, Thái Bình đã tiễn đưa 178.114 thanh niên lên đường nhập ngũ. Không chỉ động viên chồng con lên đường ra trận, ở lại hậu phương, những người vợ, người mẹ không tiếc sức người, sức của đóng góp cho cách mạng, chỉ việc cho kháng chiến, ủng hộ quỹ độc lập, quỹ đảm phụ quốc phòng... Trong vùng địch hậu, những người vợ, người mẹ cũng không ngại nguy hiểm, không quên hy sinh, hết lòng giúp đỡ cán bộ cách mạng. Họ dành dụm từng đồng tiền,

bát gạo, từng tấc vải, viên thuốc để tiếp viện, ủng hộ kháng chiến.

Vượt lên nỗi đau

Chiến tranh đã gây biết bao mất mát, đau thương. Nỗi đau lớn nhất là nỗi đau của những người mẹ, người cha mất con, vợ mất chồng. Có nỗi đau nào đau hơn khi trong một gia đình có tới 3 - 4 người bị liệt sĩ; trong một năm, có những phụ nữ hai, ba lần phải kiên cường vượt qua nỗi đau khi chiến tranh cướp đi chồng, con... Sự khốc liệt của chiến tranh đã nuôi khát vọng đánh đuổi đế quốc, thực dân để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Bà Nguyễn Thị Gái, thôn Thuận An, xã Việt Thuận (Vũ Thư) nhớ lại: 50 năm trước, ngày nhận giấy báo tử của chồng tôi tưởng như không trụ nổi. Tự an ủi sự hy sinh của chồng là vì độc lập, tự do của dân tộc đã tiếp cho tôi sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Bà kể: Khi ông ấy mất, con lớn mới 2 tuổi, đứa bé còn trong bụng mẹ. Tôi ở vậy gắng gượng nuôi con. Lúc nào khó khăn tôi lại nhớ đến lời nói của chồng trước khi lên đường vào Nam chiến đấu: Bà ở nhà nhớ chăm sóc, nuôi dạy các con khôn lớn và lo mọi việc trong gia đình, khi đất nước thống nhất tôi sẽ trở về. Phát nguyện thề thống cách mạng về vang của gia đình, các con tôi đều nỗ lực phấn đấu, có công việc ổn định và cùng tôi tích cực

Ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



Trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Thái Bình là một trong những tỉnh đóng góp sức người, sức của lớn của cả nước và cũng là một trong những tỉnh có số người hy sinh đứng đầu cả nước với hơn 34.400 người. Thấu hiểu được những hy sinh, mất mát của thân nhân các liệt sĩ, những năm qua, thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội luôn quan tâm, chăm lo và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân người có công. Phát động các phong trào xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Sổ tiết kiệm tình nghĩa", "Xây dựng nhà tình nghĩa", phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng... để nuôi dưỡng và thân nhân người có công có cuộc sống ổn định, góp phần xoa dịu nỗi đau sau chiến tranh.

Bà Nguyễn Thị Tĩnh, mẹ liệt sĩ, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương



Năm 1974, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, con trai tôi là Mai Xuân Đệ viết đơn tình nguyện tham gia quân ngũ khi mới 16 tuổi. Ngày đất nước thống nhất, con nam liệt chiến trường, với tôi đó là mất mát quá lớn. Nhưng sự hy sinh anh dũng của con cũng là niềm tự hào của gia đình. Chúng tôi

luôn giáo dục con cháu phải nỗ lực phấn đấu, sống xứng đáng với sự hy sinh của người đã khuất.

tham gia các hoạt động của địa phương.

Chiến tranh đã đi qua với nhiều hy sinh, mất mát nhưng vượt lên mọi gian khổ, những người vợ, người

mẹ liệt sĩ vẫn mãi là biểu tượng cao đẹp, tấm gương sáng ngời về đức hy sinh, cống hiến quên mình cho Tổ quốc.

NGUYỄN CƯỜNG

PHÒNG, TRỪ SÂU BỆNH

Việc cấp bách trên đồng ruộng

(Tiếp theo trang 1)



Cán bộ ngành Nông nghiệp được tăng cường cho các huyện, thành phố để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, trừ sâu bệnh.

Do chăm sóc đúng kỹ thuật nên trên 11.400ha lúa xuân của huyện Đông Hưng sinh trưởng, phát triển tốt, lúa đang trong giai đoạn phân hóa đồng. Tuy nhiên, trên đồng ruộng sâu bệnh diễn biến phức tạp. Bà Vũ Thị Huệ, Quyền Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Ngày 21/4, huyện tổ chức họp trực tuyến với tất cả các xã, triển khai chiến dịch phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ cho toàn bộ diện tích lúa xuân kết hợp phun trừ bệnh đạo ôn hại cổ bông (cho khoảng 3.000ha lúa trổ trước ngày 30/4) từ ngày 23 - 27/4. Kỹ thuật phun thuốc được phổ biến đến tận hộ nông dân qua hệ thống loa

truyền thanh từ huyện đến cơ sở mỗi ngày và xe lưu động đi đến từng khu dân cư trong suốt những ngày diễn ra chiến dịch, tuyên truyền để mọi người dân biết mức độ nguy hại của sâu bệnh, hướng dẫn bà con kỹ thuật phun trừ theo nguyên tắc "4 đúng" (đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc và đúng cách) để đạt hiệu quả cao. Đến hết ngày 26/4, toàn huyện đã phun trừ được khoảng 10.000ha. Kết thúc chiến dịch, dự kiến ngày 28/4, chúng tôi sẽ tiến hành cắt cây để kiểm tra mật độ sâu sau phun trừ để có báo cáo đánh giá hiệu quả phun trừ cũng như khuyến cáo bà con lịch phun, diện tích phải phun lần 2.

Do thời tiết những ngày qua bất thuận, mưa nhiều nên ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công tác phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Kiến Xương cho biết: Chúng tôi đã liên tục đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến để nông dân nắm được tình hình sâu bệnh, chủ động tiến hành phòng, trừ kịp thời vì đây là giai đoạn quan trọng quyết định tỉ lệ năng suất lúa. Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông phối hợp với các HTX DVNN bám sát đồng ruộng

hướng dẫn nông dân kỹ thuật phun thuốc, thực hiện các biện pháp thâm canh, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật. Khuyến cáo nông dân không sử dụng đạm đơn bón nuôi đồng nuôi hạt, trong quá trình phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh không sử dụng các chất kích thích sinh trưởng và phân hóa lá để hạn chế sự lây lan của bệnh đạo ôn cổ bông và bệnh bạc lá ở cuối vụ.

Cũng như Đông Hưng, Kiến Xương, các địa phương trên địa bàn huyện Tiền Hải đang tập trung tuyên truyền bà con nông dân phun phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy xong trước ngày 27/4. Ông Bùi Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Nam Hưng cho biết: Dựa trên tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng lịch phun trừ sâu bệnh từ ngày 25 - 27/4, trong đó tập trung vào 2 đối tượng chính: sâu cuốn lá nhỏ và rầy các loại. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện, hướng dẫn của ngành Nông nghiệp, chúng tôi huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát và cụ thể công tác phòng, trừ sâu bệnh; quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, kiên quyết xử lý vi phạm, không để hàng giả, hàng kém chất lượng lưu hành.

Sâu cuốn lá nhỏ, rầy hay bệnh đạo ôn không phải là đối tượng sâu bệnh mới nhưng thời điểm này mức độ gây hại bất thường khiến công tác chỉ đạo việc phun thuốc phòng, trừ cần được tiến hành tập trung, kiên quyết. Phòng, trừ đúng thuốc, đúng thời điểm, đúng liều lượng, đúng cách luôn là những "nguyên tắc vàng" trong phòng, trừ sâu bệnh. Theo tổng hợp của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hết ngày 26/4, đã có 70.500ha (bằng 92,5% diện tích) lúa xuân được phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các địa phương cùng với nỗ lực của bà con nông dân trong việc chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh, hy vọng lúa xuân năm 2020 sẽ sinh trưởng, phát triển tốt, làm tiền đề để các địa phương tiếp tục giành thêm một vụ xuân đạt năng suất, sản lượng cao.

NGÂN HÀNG CSXH CHI NHÁNH TỈNH

Chủ động ứng phó với dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với phương châm vừa bảo vệ sức khỏe cán bộ, viên chức, người lao động và khách hàng đến giao dịch vừa bảo đảm đủ nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách duy trì, phát triển sản xuất.

Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và của ngành Ngân hàng cũng như những khuyến cáo của Bộ Y tế; thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức, người lao động trong phòng, chống dịch; đồng thời, triển khai các biện pháp bảo đảm sức khỏe, giúp cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống yên tâm làm việc. Ông Phí Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Cùng với việc trang bị máy đo thân nhiệt, nước rửa tay nhanh để khách đến làm việc sát khuẩn, Chi nhánh còn chỉ đạo phòng giao dịch các huyện tích cực phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền đến các tổ tiết kiệm và vay vốn, các hội vay vốn thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế và địa phương về các biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện khai báo y tế tự nguyện cho bản thân, gia đình. Bên cạnh đó, Chi nhánh còn xây dựng phương án hỗ trợ nhằm chủ động ứng phó khi có dịch xảy ra. Thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chi nhánh đã chủ động chuyển lịch trực giao dịch tại xã, phường, thị trấn từ ngày 1 - 15/4 sang những ngày còn lại của tháng 4 và đầu tháng 5, thông báo tới các địa phương và các hộ vay vốn, người dân ở địa phương có lịch trực thay đổi biết; đồng thời, phân công một bộ phận cán bộ làm việc trực tuyến tại gia đình để thực hiện gián cách xã hội nhưng vẫn bảo đảm hoạt động của Chi

ĐẾN NGÀY 31/3
- Tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đạt 3.059,01 tỷ đồng, tăng 2% so với thời điểm 31/12/2019; trong đó nguồn vốn trung ương cấp chiếm 81,87%, nguồn vốn ủy thác đầu tư tại địa phương chiếm 1,62% và nguồn vốn huy động được trung ương cấp bù lãi suất chiếm 16,51% tổng nguồn vốn hoạt động;
- Chi nhánh hiện đang cho vay 9 chương trình với tổng dư nợ cho vay ưu đãi đạt 3.054,58 tỷ đồng, tăng 1,96% so với thời điểm 31/12/2019;
- Tổng số khách hàng đang vay vốn là 96.391 người;
- Nợ quá hạn chiếm 0,11% tổng dư nợ.

nhánh được thông suốt. Đặc biệt, Chi nhánh vẫn động viên cán bộ, viên chức, người lao động ủng hộ việc mua sắm dụng cụ, thiết bị y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với số tiền gần 120 triệu đồng.

Không chỉ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay, Chi nhánh còn quan tâm triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của cấp trên, tăng cường giải ngân nguồn vốn các chương trình, từ đó giúp người nghèo và các đối tượng chính sách yên tâm phát triển sản xuất. Là địa phương có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn các chương trình cao nhất tỉnh, từ đầu năm đến nay, 1.228 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Kiến Xương đã được vay vốn ưu đãi của Chính phủ với tổng doanh số cho vay đạt 41,084 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Đông, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho biết: Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, Phòng giao dịch đã chủ động phối

hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn khảo sát tình hình thực tế, nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, trên cơ sở đó cân đối, đáp ứng vốn kịp thời với phương châm không để trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu nhưng không được vay vốn. Bên cạnh đó, Phòng giao dịch cũng tham mưu trình HĐND huyện chuyển 500 triệu đồng từ ngân sách huyện để ủy thác qua Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư. Tham mưu kịp thời cho Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện điều chuyển nguồn vốn thu hồi để cho vay quay vòng linh hoạt giữa các chương trình.

Ông Phí Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết thêm: Hộ nghèo và các đối tượng chính sách là những đối tượng rất dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động về kinh tế - xã hội, nhất là những biến động về

dịch bệnh liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm như dịch Covid-19 hiện nay. Chính vì thế, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng hộ nghèo và các đối tượng chính sách, triển khai kịp thời các chương trình tín dụng chính sách đến đối tượng cần, từ đó góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt giải pháp tháo gỡ khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Đến ngày 31/3, Chi nhánh đã thực hiện gia hạn nợ cho 116 món vay với tổng dư nợ 2,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Chi nhánh cũng chủ động chuẩn bị các phương án để sẵn sàng triển khai các chính sách hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác công nợ gói tín dụng 16.000 tỷ đồng với lãi suất 0% cho doanh nghiệp vay để trả lương cho người lao động theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

MINH HƯƠNG



Nông dân xã Bình Nguyên (Kiến Xương) phát triển chăn nuôi từ nguồn vốn tín dụng chính sách.

Sâu/bệnh hại	Thuốc khuyến cáo	Lưu ý
Bệnh đạo ôn hại cổ bông	FILIA 525SE, BUMP 650WP, KATANA 20SC, Kosoto 200SC, FUARMY 30WP, Bankan 600WP, Fendy 25WP, FELISO 360EC...	Phun 2 lần: lần 1 khi lúa thấp tho trở (trở 5% số bông); lần 2 khi lúa trổ thoát hoàn toàn
Sâu cuốn lá nhỏ	Takumi 20WG (20SC), Ammate 150EC, Clever 150SC (300WG), Thamaten 150SC, Sunset 300WG, Match 050EC, Abacard-HB 50EC, AMATEUSAMY 150SC...	Diện tích có mật độ sâu non từ 200 con/m ² trở lên sau phun thuốc 3 ngày cần phải kiểm tra và chủ động phun lại lần 2 sau lần 1 từ 5 - 7 ngày.
Rầy các loại	Penalty 40WP, Oshin 20WP, Midan 10WP, Sutin 5EC, Chess 50WG, Palano 600WP, Laroma 700WG, Hasuper 300WP...	Phun phòng, trừ ở những diện tích có mật độ 800 con/m ² trở lên.

(Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)